



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๐๙๕

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรุณช สวยคำข้าว)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๗ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	เตรียมแผน เยียวยาโควิด ระบอบใหม่ - เดือนปาร์ตี้ ในครอบครัว เสี่ยงโควิด-๑๙	ข่าวสด, matichon, khaosod, thansettakij, bangkokbiznews, banmuang, posttoday, businesstoday, js๑๐๐, innnews, mgronline, thaiquote, tna.mcot, springnews	<p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพว.กทม. กล่าวหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ว่า ที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแนะนำสถานประกอบการอย่างเข้มข้น เคร่งครัด และเข้มงวด หากพบผู้ฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังการจัดปาร์ตี้ หรือจัดเลี้ยงในบ้าน หรือที่พักอาศัยแบบไม่ป้องกัน เพราะมีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดได้สูง โดยขอความร่วมมือให้ผู้จัดปาร์ตี้หรืองานเลี้ยง ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด เช่น การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ การใช้ช้อนส่วนตัว เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด</p> <p>- ที่ประชุมได้กำชับเกี่ยวกับการจัดตั้งด้านคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ปัจจุบันคงเหลือ ๘ ด้าน ขอให้ผู้มีหน้าที่ประจำด้านฯ ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นจริงจัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงาน ยานพาหนะ และประชาชน ในการเรียกเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ด้านตั้งอยู่ตรวจสอบไฟส่องสว่างให้เพียงพอ รวมถึงแสดงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ให้ชัดเจนก่อนจะถึงด้านฯ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนด้วย สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค หากพบกรณีที่สอบสวนหาไทม์ไลน์ (Timeline) ได้ยาก ขอให้แจ้งไปยังสำนักอนามัย เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมสอบสวน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีความชำนาญในการซักถามข้อมูลหรือสอบสวนมากกว่า</p> <p>- ส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดที่ กทม.หรือหน่วยงานภาครัฐกำหนด ที่ประชุมได้ขอให้คณะทำงาน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- แจ้งข้อควรระวังกรณีการจัดปาร์ตี้/งานเลี้ยงในที่พักอาศัยเสี่ยงติดเชื้อโควิด-๑๙</p> <p>- พิจารณากำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการเพิ่มความระมัดระวังในการจัดเลี้ยงภายในที่พักอาศัย พร้อมแนวทางการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ด้านการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู ซึ่งมีสำนักพัฒนาสังคมเป็นเลขานุการหรือสำนักการคลัง และสำนักงบประมาณ เพื่อเตรียมหามาตรการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป</p>		
๒	<p>กทม.เลื่อนจัดงานวันเด็กป้องกันโควิด-๑๙ กำชับติดตามการเรียนออนไลน์</p>	<p>เดลินิวส์, แนวหน้า, naewna</p>	<p>- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพ.กทม. กล่าวว่า กทม.งดจัดกิจกรรมวันเด็กในปี ๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยให้โรงเรียนสังกัด กทม. ๔๓๗ แห่ง ปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๔ ตามประกาศ กทม.เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๕) โดยให้ใช้การเรียนออนไลน์และจัดเรียนชดเชยในปีการศึกษาหน้า ซึ่งจะไม่มีผลกับการเรียนของนักเรียน ส่วนกิจกรรมวันเด็กซึ่งสำนักการศึกษาได้เตรียมการทุกปีจะเลื่อนไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>- นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักการศึกษา (สนศ) กล่าวว่า สนศ.ได้จัดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด กทม.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพิ่มเติมจากแนวทางที่กำหนดไว้เดิม ดังนี้ ให้สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียน อีเมลล์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Line Facebook Messenger หรือทางโทรศัพท์ ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน พร้อมจัดให้มีไลน์กลุ่ม (Group Line) ของแต่ละห้องเรียน/รายวิชา เพื่อตรวจสอบการมาเรียน การลา การมอบหมายงาน ใบงาน การบ้าน แบบฝึกหัด และติดตามตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ส่งการบ้านโดยการถ่ายภาพ หรือไฟล์วิดีโอ รวมถึงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยให้ครูประสานความร่วมมือผู้ปกครองติดตามผลการเรียนของนักเรียน และแจ้งให้ผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นประจำ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ให้โรงเรียนอัปเดตข้อมูลและประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ เช่น คลิปวิดีโอ บทเรียนออนไลน์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตารางการเรียนการสอนผ่าน DLTV หรือไฟล์เอกสาร ให้ผู้ปกครองและนักเรียนดาวน์โหลดเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่โรงเรียนจัดส่งให้ เพื่อให้สามารถนำไปศึกษาด้วยตนเองได้และมีผู้รับผิดชอบชี้แจง หรือตอบข้อซักถามแก่ผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงวางแผนออกเยี่ยมบ้านใน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- งดกิจกรรมการจัดงานวันเด็กประจำปี ๖๔ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p> <p>- กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด กทม.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักการศึกษาและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด กทม.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพิ่มเติมจากแนวทางที่กำหนด เพื่อให้การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีประสิทธิภาพมากที่สุด</p>

ลำดับที่	-ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			กรณีจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ IT เป็นต้น		
๓	กทม.แจ้งงดงานทะเบียนวันหยุด	ข่าวสด, เดลินิวส์, khaosod	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปล.กทม. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ทั้ง ๕๐ เขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชนและมีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กทม.จึงของดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ในทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย ส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะรับแจ้งตาย รวมทั้งงดให้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป สำหรับการให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ จะกำหนดจำนวนผู้รับบริการให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ระบบจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ	<u>ด้านบวก</u> - วางมาตรการการให้บริการด้านงานทะเบียน เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางระบบจองคิวออนไลน์ เพื่อรับบริการด้านงานทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อลดความหนาแน่นของผู้มารับบริการ
๔	กทม.แจ้งโซเชียลมีเดียโควิด-๑๙	dailynews, khaosod, komchadluek, nationtv, thebangkokinsight, khaosod, siamrath, brighttv, nationtv, newtv, mgronline, ejan, bkknowconnect, facebook.com, youtube.com	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang” ระบุ กทม.พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ - ๕ ม.ค.๖๔ รวม ๒๔๔ ราย จากการสอบสวนโรคเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ๕๒ ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๙๒ คน การติดเชื้อในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากการมีประวัติเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง การไปสถานบันเทิง กลุ่มอาชีพเสี่ยง และสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ มีผู้ติดเชื้อ ๒๐ ราย อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๐ ราย เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๐ ราย วันที่ ๒ ม.ค.๖๔ มีผู้ติดเชื้อ ๑๘ ราย อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๕ คน เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ๓ ราย ทั้งนี้ ได้แถลงโซเชียลมีเดียไปแล้ว ๑๔๔ ราย (วันที่ ๒๐ ธ.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๓) และมีข้อมูลเพิ่มเติมของโซเชียลมีเดียผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกรุงเทพฯ ของวันที่ ๑ - ๒ ม.ค.๖๔ ซึ่งได้สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้ว	<u>ด้านบวก</u> - สรุปข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อและแจ้งโซเชียลมีเดียจากการสอบสวนโรคโดยละเอียด พร้อมแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงเข้าคัดกรองด้วยระบบ BKKCOVID-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และแจ้งช่องทางคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองผ่านระบบ BKKCOVID-๑๙ ให้ประชาชนได้รับทราบ

ลำดับที่	-ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			แล้ว เพิ่มอีก ๒๕ ราย เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๓ ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนอีก ๑๒ ราย		
๕	ผลการทดลองเปิดสะพานข้ามแยก ณ ระนอง	ข่าวสด, khaosod	- นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผอ.สำนักงานโยธา (สนย.) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ว่า หลังจาก สนย.ได้ทดลองเปิดใช้งานสะพานยกระดับขนาด ๒ ช่องจราจรไปกลับ สำหรับให้รถจาก ถ.พระราม ๓ ที่จะเลี้ยวขวาไปลง ถ.สุนทรโกษา ตั้งแต่เดือน ธ.ค.๖๓ ที่ผ่านมา นั้น จากการติดตามประเมินผลด้านการจราจรพบว่า การจราจรบน ถ.พระราม ๓ ในทิศทางดังกล่าวผ่านแยกได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น สนย.พยายามเร่งรัดงานก่อสร้างส่วนหลักบน ถ.พระราม ๓ ขนาด ๔ ช่องจราจรไปกลับ ความยาว ๑,๙๕๐ ม. กว้าง ๑๗.๔๐ ม. เริ่มจากโรงเรียนนนทรีวิทยาข้ามแยก ณ ระนอง เชื่อมต่อกับทางยกระดับข้ามแยก ถ.พระราม ๔ ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้าม ถ.เชื้อเพลิงขนาด ๒ ช่องจราจรไปกลับยาว ๕๕๐ ม. เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ทับทึง ตามแผนงานทั้งโครงการจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี ๖๔ อย่างไรก็ตาม หากโครงการก่อสร้างช่วงใดแล้วเสร็จก่อน จะเร่งเปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรให้ได้มากที่สุด และประสานกับผู้รับเหมากำหนดแผนการทำงานให้เป็นระบบ เพื่อให้การก่อสร้างคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด ด้วยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง - ติดตามความคืบหน้าการทดลองเปิดใช้งานสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน ธ.ค. ๖๓	- สำนักงานโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อวางแผนการเดินทางลดผลกระทบด้านการจราจร
๖	รองสารวัตรจราจร สน. ภาษีเจริญ ติดโควิด-๑๙	ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, mgronline	- พ.ต.อ.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล ผกก.สน.ภาษีเจริญ กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึง บก.น.๙ ลงวันที่ ๕ ม.ค.๖๔ แจ้งว่า มีผู้ได้บังคับบัญชาในสถานี ยศ ร.ต.อ. ตำแหน่งรองสารวัตรจราจร ติดเชื้อโควิด-๑๙ หลังเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค เบื้องต้นทราบว่าติดเชื้อมาจากภรรยาที่ไปเดินซื้อของที่ตลาดสดบางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ได้มีเจ้าหน้าที่มาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ สน. ภาษีเจริญ ทั้งด้านนอกและด้านในอาคารทั้งหมด และในวันที่ ๖ ม.ค. จะฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคซ้ำอีกครั้ง พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดกักตัว ๑๔ วัน - จากการตรวจสอบโซเชียลของ ร.ต.อ.นายดังกล่าว พบเมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธ.ค.๖๓ เดินทางไปที่ตลาดบางใหญ่ จ.นนทบุรี ด้วยรถยนต์ส่วนตัว และเดินทางไปประชุมที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ จากนั้นไปปฏิบัติหน้าที่จุดเพชรราชพูกษ์	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามสถานการณ์พร้อมดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันกรณีพบใหม่ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ มาประชุมที่หน่วยงานในสังกัด กทม.	- สำนักงานเขตภาษีเจริญ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามการกักตัวเจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสใกล้ชิด รวมถึงการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-๑๙ และการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสำนักงานเขตเพื่อลดความวิตกกังวลของเจ้าหน้าที่และประชาชน

ลำดับที่	-ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			วันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ พักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ ๒๗ - ๓๐ ธ.ค.๖๓ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จุดเพชรราชพุกษ์ วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๓ พักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จุดเพชรราชพุกษ์ วันที่ ๒ ม.ค.๖๔ ช่วงเย็นเดินทางไปตลาดกรุงนนท์ ย่านตลิ่งชัน วันที่ ๓ ม.ค.๖๔ พักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ ๔ ม.ค.๖๔ ไปตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ กระทั่งวันที่ ๕ ม.ค.๖๔ แพทย์แจ้งผลว่าติดเชื้อโควิด-๑๙ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค		ที่มาติดต่อราชการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์